



# ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

## ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http://kpp-rsc.ricethailand.go.th

e-mail: kpp\_rsc.ricethailand.go.th

### ข่าวกิจกรรม

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๒๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “ตลาดนัดข้าวเปลือก” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 โดยมี นายธานี รัตนานุกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559



เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 และ กข49 ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านทุ่งรวงทองรวงทอง ตำบลเขาคีรีส อำเภอรามนครชัย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559



### ข่าวหน้ารู้

### การป้องกันกำจัดแมลงบั่ว

ระยะนี้ชาวนาในภาคเหนือตอนล่าง กำลังประสบกับปัญหา “แมลงบั่ว” ระบาดอย่างหนัก วันนี้มีวิธีป้องกันและกำจัดแมลงบั่วของกรมการข้าวมาแนะนำ เพื่อให้ชาวนารู้จักแมลงชนิดนี้กันมากขึ้น แมลงบั่ว มีลักษณะคล้ายยุง ซึ่งตัวเต็มวัยจะวางไข่ใต้ใบข้าว ทำให้ยอดข้าวกลายเป็นหลอดหุ้มตัวหนอนแมลงบั่วไว้ คล้ายหลอดหอมต้นข้าวที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง การใช้สารเคมีกำจัดจึงไม่ได้ผล เพราะจะไม่ถูกตัวหนอนที่อยู่ภายใน นักวิชาการ แนะนำให้ป้องกันดีกว่าการกำจัด ด้วยการหว่านข้าวในอัตราไร่ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เพื่อลดความหนาแน่นของต้นข้าว แล้วใช้กับดักแสงไฟล่อ เพื่อลดปริมาณตัวเต็มวัยลง พร้อมทั้งไม่ปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกรอบแปลงนา ควรสุ่มตรวจแมลงและต้นข้าวอย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มตั้งแต่ข้าวอายุ ไม่เกิน 7 วัน เพราะแมลงบั่วจะเริ่มระบาดตั้งแต่ระยะกล้า หากพบแมลงบั่วในนาจำนวนมากให้ใช้ (สารคาร์แทป-ไอโซโปรคาร์บ) หว่านในนาอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม สำหรับต้นข้าวที่ถูกทำลายไปแล้ว แต่ประเมินว่ายังเจริญเติบโตต่อไปได้ ให้ชาวนาตัดยอดข้าวเพื่อบังคับให้แตกยอดใหม่ เมื่อเริ่มแตกยอด ก็ให้หว่าน (สารคาร์แทป-ไอโซโปรคาร์บ) เพื่อควบคุมแมลงบั่วอีกครั้ง แล้วดูแลตามคำแนะนำก็จะให้ผลผลิตได้ วิธีนี้เป็นการป้องกันไม่ให้มีแมลงบั่วระบาดในนาข้าวได้ผลดีที่สุด



ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์



ข้าว	ราคา ก.ก.ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	-	-	มีจำหน่ายกลางเดือนธันวาคม
กข29	-	-	มีจำหน่ายกลางเดือนธันวาคม